



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 5 - 11 มกราคม 2554

พาณิชย์มั่นใจราคาข้าวปีนี้เพิ่ม 5%

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการส่งออกข้าวไทยปี 2553 ว่า มีปริมาณ 9.03 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ 8.5-9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5,308 ล้านดอลลาร์ หรือ 167,519 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 5.10% และมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.59% แต่หากคิดในรูปเงินบาทมูลค่าลดลง 2.45% เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า 9.7% โดยข้าวไทยมีสัดส่วนในตลาดโลก 30%

การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะตลาดข้าวสำคัญของไทยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เช่น ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ อิรัก ญี่ปุ่น ผู้นำเข้าเห็นว่ามีความปลอดภัยและส่งมอบตรงเวลาและรัฐบาลได้ระบายสต็อกออกมา ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2553 ทำให้การส่งออกข้าวไตรมาสสุดท้ายเพิ่มขึ้นถึง 2.9 ล้านตัน หรือ 40% ตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยในสวนรัฐต่อรัฐ ปีที่ผ่านมา ขายให้อินโดนีเซีย 5 หมื่นตันเท่านั้น และขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับอีก 2 ประเทศ รวมปริมาณ 300,000 ตัน เช่น บังกลาเทศ

เป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ที่ 9-9.5 ล้านตัน มูลค่า 5,300-5,600 ล้านดอลลาร์ หรือ 150,000-158,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวหนึ่งให้มากขึ้น หรือให้มีสัดส่วนประมาณ 50% ของปริมาณการส่งออกข้าวรวม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการส่งออก

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวในปี 2554 จะเน้นการส่งออกข้าวที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวหนึ่ง รวมถึงข้าวที่มีคุณภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิ และจะไม่ขายข้าวคุณภาพต่ำ แข่งกับเวียดนาม ขณะเดียวกัน จะร่วมกับประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น ฮองกง จีน สหรัฐฯ ทำแผนตลาดข้าวร่วมกัน โดยจะร่วมกันทำแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากขึ้น เพื่อรักษาตลาดเดิม และขยายตลาดให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ราคาข้าวไทยในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะขณะนี้สต็อกข้าวของรัฐบาล ที่มีมากถึง 5.6 ล้านตันได้ลดลงเหลือประมาณ 1 ล้านตันแล้ว ซึ่งผู้นำเข้าไม่สามารถใช้ปัจจัยนี้กดราคาข้าวไทยให้ตกต่ำได้ ประกอบกับสภาวะอากาศแปรปรวน ทำให้ปริมาณผลผลิตโลกลดลงไปมาก

"ปีนี้เชื่อว่าราคาข้าวส่งออกของไทย น่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% เพราะปริมาณข้าวในโลกลดลงมาก แต่หากราคาเริ่มลดลงเมื่อไร เกษตรกรก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะรัฐบาลจะมีมาตรการแทรกแซงทันที" นายยรรยง กล่าว

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การที่ต้องเน้นส่งออกข้าวหนึ่งเพิ่มขึ้น เพราะต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวของไทย เพราะมีราคาสูงกว่าข้าวขาวมาก โดยล่าสุด ราคาส่งออกข้าวหนึ่ง อยู่ที่ตันละ 545 ดอลลาร์ แต่ข้าวขาว 5% ตันละ 530 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

แนะรัฐจัดตลาดนัด'ข้าวสาร' ช่วยผู้บริโภค

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เปิดเผย ถึงสถานการณ์ค้าข้าวหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ว่าเปิดตลาดวันแรกวันที่ 3 มกราคม การซื้อขายข้าวค่อนข้างเงียบเหงา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ยังไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใด ขณะที่ข้าวขาวมีการซื้อขายราคาทรงตัวเท่ากับช่วงปลายปีที่แล้ว กล่าวคือข้าวขาว 5%

กระสอบละ 1,430 บาท ข้าวขาว 100% กระสอบละ 1,470 บาท ปลายข้าวกระสอบละ 1,050 บาท หอมปทุม
กระสอบละ 2,100 บาท (ขนาดบรรจุกระสอบละ 100 กก.) แต่มีผู้ส่งออกบางรายพยายามต่อรองราคาลง โดยข้าว
ขาว 5% ต้องการซื้อกระสอบละ 1,420 บาท

"สาเหตุที่การซื้อขายข้าวค่อนข้างเจียม อาจเป็นเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ระบายสต็อกข้าว
ออกมาจำนวนมากรวมแล้วเกือบ 5 ล้านตัน ผู้ส่งออกหลายรายมีสต็อกข้าวของรัฐบาลอยู่จำนวนมากจึงออกมาซื้อ
น้อย ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกันรายได้ของรัฐบาลทั้งข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว โดย
ข้าวเปลือกเจ้าสดตันละ 7,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าแห้งตันละ 8,800 บาท (ราคาประกันรายได้ตันละ 10,000
บาท) ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 13,500 บาท (ราคาประกันตันละ 15,300 บาท)"

แหล่งข่าววงการโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความเห็นว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ควรจะ
จัดตลาดนัดซื้อขายข้าวสารโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เพราะเวลานี้ข้าวหอมมะลิที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อใน
ห้างสรรพสินค้าเฉลี่ยกก.ละประมาณ 40 บาท ทั้งที่ต้นทุนข้าวจากโรงสีที่ขายให้กับผู้จำหน่ายข้าวถุงเฉลี่ยอยู่ที่
กก.ละ 27 บาทเท่านั้น เท่ากับผู้บริโภคกินข้าวแพงกว่าความเป็นจริงกก.ละกว่า 10 บาท หากจัดตลาดนัดซื้อขาย
ผู้บริโภคน่าจะได้ซื้อข้าวสารราคาถูก และโรงสีมีแหล่งระบายข้าวด้วย เมื่อโรงสีสามารถระบายข้าวได้มากขึ้นจะช่วย
ดันราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น รัฐบาลไม่ต้องมีภาระจ่ายชดเชยส่วนต่างเงินประกันรายได้

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมถึงแนวโน้มราคาข้าวว่า มีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้อีกทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ
เพราะปีที่ผ่านมาหลายประเทศประสบภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ผลผลิตข้าวลดลง มีข่าวว่าขณะนี้ที่เมือง
ซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน การสั่งซื้อข้าวสารจะต้องมีการจองล่วงหน้า หากไปซื้อทันทีจะไม่ได้ข้าว หากจีน
มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อทิศทางราคาข้าวขาขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

พาณิชย์ เผยการนำเข้าข้าวภายใต้กรอบ AFTA มีผลใช้บังคับแล้ว

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า กระทรวง
ได้ดำเนินการรองรับการเปิดตลาดนำเข้าข้าวตามพันธกรณีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้
ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
พ.ศ. 2553 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังสือ
รับรองการนำเข้าข้าวดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับแล้วหลังจากได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2553

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าข้าวไว้ อาทิเช่น 1) คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ต้อง
เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว มีใบอนุญาต
ประกอบการค้าข้าวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังต้องมีแผนการผลิตประจำปี que แสดงถึงความต้องการใช้
และการนำเข้าข้าวเป็นวัตถุดิบทั้งชนิด ปริมาณ และแหล่งข้าวที่ต้องการนำเข้าและสถานที่เก็บข้าว

2) การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าข้าวให้ยื่นแบบคำขอ
ขึ้นทะเบียนที่สำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศภายในเดือนมกราคม — กุมภาพันธ์ ของปีที่จะ
นำเข้าพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าจะขึ้นทะเบียนไว้เป็นรายปี หาก
ประสงค์จะนำเข้าปีต่อไปก็ขอต่อทะเบียนได้พร้อมกับเอกสารแผนการผลิตประจำปี

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต โรงงานและสถานที่เก็บข้าว
ว่าสอดคล้องกับแผนการผลิตและการใช้ข้าวที่แจ้งไว้หรือไม่ ก่อนสรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการบริหารการ
นำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนพิจารณาให้ความเป็นชอบเป็นผู้นำเข้า

3) การขอหนังสือรับรองการนำเข้า ให้ยื่นคำร้องขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) สำเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองสุขอนามัยพืช สำเนาใบรับรองการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองหรือกำหนดปริมาณสารพิษตกค้าง สำเนาใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs)

ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้นำเข้ามี 2 ช่วงได้แก่ งวดที่ 1 ให้นำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม — 31 กรกฎาคม และงวดที่ 2 ให้นำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม — 31 ตุลาคม

สำหรับการนำเข้าข้าวที่มีใช้เพื่อการค้า อาทิเช่น ข้าวที่นำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว นำเข้ามากับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น หรือการนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง สามารถนำเข้ามาได้ในปริมาณเท่าที่จำเป็นโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกรมการค้าต่างประเทศและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

4) ด่านนำเข้า ข้าวที่นำเข้าภายใต้ AFTA จะมีการจำกัดให้นำเข้าได้ ๖ ด่าน ซึ่งเป็นด่านที่มีความพร้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งได้แก่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง และ ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

5) การรายงานการนำเข้า ผู้นำเข้าภายใต้ AFTA จะต้องรายงานการนำเข้าตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดภายใน 30 วัน นับจากวันนำเข้าในแต่ละครั้งพร้อมหลักฐาน หากไม่รายงานกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองสำหรับการขอนำเข้าในงวดต่อ ๆ ไปจนกว่าจะมีการรายงานการนำเข้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

"ข้าวที่นำเข้ากำหนดให้ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับมนุษย์ เท่านั้น ไม่สามารถนำเข้ามาใช้เพื่อการบริโภคโดยตรงหรือขายให้ผู้อื่น ต้องเป็นการนำเข้ามาเพื่อใช้ในโรงงานของผู้นำเข้าเท่านั้น การนำเข้ามีมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มงวด จึงคาดว่า การเปิดตลาดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะการผลิตและการค้าข้าวในประเทศมากนัก โดยเฉพาะเกษตรกร เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการประกันรายได้รองรับอยู่แล้ว" นางปราณี กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.ดันหอมมะลิอินทรีย์บุกตลาดโลก

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนจะผลักดันข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยออกไปเจาะตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะเร่งทำการประชาสัมพันธ์บุกตรงไปยังประเทศที่มีความต้องการสูง โดยจะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ทำการโปรโมตเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักเป็นการกระตุ้นให้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยจะทำงานร่วมกับกรมการค้าข้าวหอมมะลิไทย แต่จะโชว์จุดขายในฐานะข้าวชนิดใหม่ที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกระแสโลก

ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เชื่อว่าทำตลาดได้ไม่ยาก เพราะเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องของความหอมและความอ่อนนุ่มไม่ต่างจากข้าวหอมมะลิ แต่มีความได้เปรียบในจุดขาย ไม่มีสารเคมีเจือปน ทำให้สามารถจำหน่ายในราคาได้สูงกว่าปกติประมาณ 1-2 เท่า ขณะที่ความต้องการสินค้าเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและอนามัยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แม้จะมีราคาแพงกว่าข้าวหอมมะลิปกติก็ตาม

นางปราณี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการโปรโมตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไปแล้ว ด้วยการร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารระดับชั้นนำในฮ่องกง เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง โดยได้ใช้โอกาสนี้เปิดตัวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้ผู้บริโภคในฮ่องกงได้รู้จัก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีการดำเนินการในลักษณะกับตลาดเป้าหมายอื่นๆต่อไป

สำหรับตลาดที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เช่น สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น โดยตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามกรมฯยังมีแผนประชาสัมพันธ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะข้าวที่จัดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวเจ๊กเชย และข้าวที่มีคุณค่าโภชนาการสูง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวสินเหล็ก เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ในการส่งออกข้าวไทย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ราคาอาหารโลกพุ่งทำสถิติใหม่

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานว่า ดัชนีราคาอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) พุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่หกเมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว อยู่ที่ 214.7 เหนือกว่าระดับสูงสุดครั้งก่อนที่ 213.5 เมื่อเดือน มิ.ย. 2551 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากหลายประเทศทั่วโลกเผชิญวิกฤติอาหาร จนนำไปสู่การประท้วงรุนแรง

ราคาอาหารที่พุ่งขึ้นครั้งใหม่กระตุ้นความกังวลว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย โดยนายอับดุลเรซา อับบาสเซียน เลขาธิการฝ่ายเมล็ดพืชของเอฟเอโอ กล่าวว่า ทรายไต่ที่ราคาอาหารยังอยู่ในระดับสูง โอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวายซ้ำรอยเดิมก็มีมาก แม้ผลผลิตจากประเทศกำลังพัฒนาบางราย จะช่วยให้รัฐบาลและประชาชนในประเทศต่างๆ รับมือกับแนวโน้มราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่โลกจำเป็นต้องมีผลผลิตมากขึ้น เพื่อผ่อนคลายแรงกดดัน

สภาพอากาศที่ย่ำแย่ในประเทศผู้ส่งออกรายสำคัญทั่วโลก ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวพืชผลและการคาดหมายผลผลิต ทำให้ราคาอาหารพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคาข้าวโพดและข้าวสาลีพุ่งขึ้น 49% นับจากสิ้นปี 2552 ขณะที่ราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 33% แต่นายอับบาสเซียน กล่าวว่า ราคาอาหารสำคัญยังต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาข้าวในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของระดับสูงสุดเมื่อสองปีที่แล้ว

นอกเหนือจากความเสียหายที่คนยากจนจะขาดแคลนอาหารมากขึ้น และเกิดความวุ่นวายในสังคมตามมา ราคาอาหารที่แพงขึ้นยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศ และมีแนวโน้มสูงที่จะแผ่อิทธิพลครอบงำการกำหนดนโยบายทางการเงินของหลายประเทศทั่วโลก

จีนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโร (ยูโรโซน) พุ่งทะลุกรอบที่กำหนดเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปี ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่า เป็นผลจากราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้น

นายอับบาสเซียน กล่าวว่า เมื่อถึงจุดหนึ่ง ประเทศยากจนจะต้องเจาะเข้าไปในตลาดอาหารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวล เอฟเอโอเห็นว่าราคาอาหารที่ระดับปัจจุบันเป็นเหมือนการลงโทษประเทศยากจน และมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาอาหารจะพุ่งขึ้นอีกในปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย ราคาจะไม่ปรับฐานลงก่อนฤดูเก็บเกี่ยวครั้งใหม่ในช่วงกลางปี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับเพิ่มราคาข้าวส่งออกขั้นต่ำ (The minimum price for a rice export) สำหรับข้าว 25% เป็น 495 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่เคยอยู่ในระดับ 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมีผลในวันที่ 10 มกราคม 2554 (จากที่มีการปรับเพิ่มครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 ธันวาคม 2553) โดยใช้เป็นราคาส่งออกข้าวในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ทำให้ราคาส่งออกข้าว 25% ขั้นต่ำของเวียดนามปรับขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งการปรับเพิ่มราคาส่งออกขั้นต่ำเฉพาะข้าว 25% นั้นเพื่อเตรียมรองรับในการทำสัญญาการส่งออกข้าวกับฟิลิปปินส์

ในส่วนของราคาส่งออกขั้นต่ำสำหรับข้าว 5% ยังคงอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ที่ท่าเรือ Saigon Port

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) เปิดเผยว่า ในปี 2011 นี้ นับเป็นปีที่ทำลายผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปีแรกที่เวียดนามต้องเปิดตลาดการค้าข้าวโดยให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เวียดนามทำไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO)

จากการประชุมหารือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ต่างมองว่าความต้องการข้าวของตลาดโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในช่วงต้นปีนี้เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวให้บังคลาเทศไปแล้ว 250,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบในเดือน ม.ค.-ก.พ. นี้ เมื่อปีที่แล้วเวียดนามได้ส่งออกข้าวไปยังบังคลาเทศจำนวน 400,000 ตัน

นอกจากนี้ในปีนี้อาจคาดว่า ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.5-2 ล้านตัน โดยที่คาดว่าเวียดนามอาจจะขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ได้ประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะซื้อข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 800,000 ตัน โดยที่คาดว่าเวียดนามอาจจะขายข้าวให้มาเลเซียได้ประมาณ 400,000-500,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม แม้จะคาดหมายว่าในปีนี้อัตราความต้องการข้าวในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น แต่ นาย Truong Thanh Phong ก็คาดว่าเวียดนามจะเผชิญกับความยากลำบากหลายด้าน เพราะต้องแข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของอัตราราคาข้าว ซึ่งบริษัทของเวียดนามจะมีอัตราราคาข้าวที่ 16.5%ต่อปี ขณะที่บริษัทต่างชาติใช้อัตราราคาข้าวเพียง 4.5% เท่านั้น

ทั้งนี้ ในปี 2010 ที่ผ่านมา บริษัทส่งออกธุรกิจส่งออกข้าวมีมากถึง 264 บริษัท แต่เป็นรายใหญ่ที่ส่งออกจำนวนมากเพียง 30 บริษัทเท่านั้น

นอกจากเวียดนามจะต้องเผชิญกับคู่แข่งจากบริษัทต่างชาติแล้ว ในปีนี้กฎหมายที่ควบคุมในเรื่องการส่งออกข้าวที่ประกาศเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีนี้อย่างแน่นอน ซึ่งสาระสำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้การส่งออกข้าวโดยกำหนดให้บริษัทที่ส่งออกข้าวจะต้องมีคลังเก็บสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสีข้าว นอกจากนี้ก็ต้องมีการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวจะทำให้บริษัทรายเล็กที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดจะต้องเลิกกิจการไป ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในช่วงกลางปีนี้

สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2553 มีจำนวน 494,077 ตัน มูลค่า 240.825 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 298,230 ตัน มูลค่า 125.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553 มีจำนวน 6.754 ล้านตัน มูลค่า 2.912 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 6.007 ล้านตัน มูลค่า 2.437 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมอาหารเวียดนามคาดว่า เวียดนามจะส่งออกข้าวจำนวน 6 ล้านตันในปีนี้ โดยจะเป็นการส่งออกไปยังตลาดเอเชียในสัดส่วนกว่า 61% และอีก 24% จะเป็นการส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกา ทั้งนี้ เป้าหมายส่งออกในปี 2554 ต่ำกว่าปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในปีที่แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานสถิติเวียดนาม รายงานว่า ในปี 2553 เวียดนามได้ส่งออกข้าวไปยังตลาดทั่วโลก 6.828 ล้านตัน ทำรายได้ไปกว่า 3.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre (Youth) ของรัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2554 อาจเพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการครั้งแรกที่ 6 ล้านตัน โดยคาดว่าเวียดนามอาจจะส่งออกได้มากถึง 6.6 ล้านตัน เช่นเดียวกับในปี 2553 ที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ราว 5.5-6.2 ล้านตัน แต่ก็สามารถส่งออกข้าวได้สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 6.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.6%

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในเดือน พ.ค. 2553 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 428,237 ตัน แบ่งตามชนิดข้าวดังนี้ ข้าวขาว 5% จำนวน 154,182 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 7,650 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 212,787 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 2,300 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 23,500 ตัน ข้าวเหนียว 14,459 ตัน และข้าวหอม (Jasmine) จำนวน 13,359 ตัน โดยส่งไปยังภูมิภาคเอเชียจำนวน 302,523 ตัน แอฟริกาจำนวน 74,678 ตัน อเมริกาจำนวน 28,032 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังตลาดในยุโรป และ CIS รวมถึงออสเตรเลียด้วย

สมาคมอาหาร ระบุว่า เกษตรกรจะสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาขั้นต่ำที่ 5,000 ดองต่อกก. หรือประมาณตันละ 250 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีกำไรประมาณ 40% ทั้งนี้เป็นผลจากการที่เวียดนามได้ทำสัญญาส่งมอบข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้รวมประมาณ 600,000 ตัน

ทั้งนี้ สมาคมได้สั่งให้สมาชิกของสมาคมจำนวน 117 ราย เข้าไปปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ จำนวนประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

หน่วยงานด้านการตรวจสอบข้าว (Rice Inspection Cell) รายงานว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (ก.ค.-ธ.ค.) มีจำนวน 534,453 ตัน มูลค่า 435.53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 441,031 ตัน มูลค่า 389.46 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน

ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ นั้น มีจำนวน 1.22 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 1.26 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วปากีสถานประสบภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวลดลง

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

วงการค้ารายงานว่า สำนักงานลอจิสติกแห่งชาติ (The State Logistics Agency; Bulog) ของอินโดนีเซียได้จัดประมูลซื้อข้าวจากไทยจำนวนอย่างน้อย 170,000 ตัน ในวันที่ 11 ม.ค. นี้ โดยกำหนดส่งมอบในระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. ศกนี้

ทั้งนี้ อินโดนีเซียต้องการที่จะซื้อข้าว 5% และ 15% จากไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอข้าวได้มากกว่า 170,000 ตันก็ได้ โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 12 ม.ค.

เมื่อปลายปีที่แล้ว อินโดนีเซียได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามรวม 1.33 ล้านตัน โดยกำหนดส่งมอบไปจนถึงเดือน ก.พ. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (The Agriculture Secretary) ระบุว่าจะมีการพิจารณาแผนการนำเข้าข้าวในปี 2011 นี้ ภายในเดือนนี้ โดยคาดว่าจะนำเข้าน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำเข้า 2.45 ล้านตัน เพราะในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกข้าวสำรองเป็นเวลากว่า 2 เดือน

ทางด้านนาย Angelito Banayo ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้จะจัดสรรโควตาให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวไปถึง 400,000 ตัน จากที่ปีที่แล้วจัดสรรโควตาให้เพียง 220,000 ตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวโดย NFA นั้น คาดว่าก่อนถึงเดือน ก.ค.-ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดต่ำลงจะมีการนำเข้าประมาณ 1.08 ล้านตัน โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จะจัดการประมูลซื้อข้าวประมาณ 1 ล้านตัน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะเพิ่มสต็อกข้าวโดยคำนวณจากปริมาณความต้องการบริโภคข้าวของประเทศในแต่ละวันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 36,000 ตัน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเพิ่มการสำรองข้าวจาก 30 วัน เป็น 40 วัน

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ทำข้อตกลงกับเวียดนามเพื่อให้เวียดนามจัดหาข้าวให้ในกรณีที่ต้องการเร่งด่วน โดยขยายเวลาออกไปจนถึงปี 2013 จากเดิมที่มีการทำข้อตกลงกันเมื่อปี 2008 ซึ่งระบุว่าฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวขาวจากเวียดนามสูงสุดปีละ 1.5 ล้านตัน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตและการตลาดของประเทศในปีนั้น

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรี Hun Sen กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า บังคลาเทศได้เสนอซื้อข้าวจากกัมพูชาจำนวนปีละ 200,000 ตัน โดยจะมีการหารือในรายละเอียดเร็วๆ นี้ นอกจากนี้กัมพูชาเตรียมที่จะเจรจาขายข้าวในฟิลิปปินส์ และมาเลเซียด้วย ซึ่งในส่วนของฟิลิปปินส์นั้น ได้ยื่นข้อเสนอขายข้าวให้ปีละ 100,000 ตัน แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันแต่อย่างใด

กระทรวงพาณิชย์ (Cambodia's Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2010 มีการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป (The European Union) จำนวน 37,458 ตัน มูลค่ากว่า 27.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 45% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,833 ตัน มูลค่ากว่า 19 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในปีนี้นักกัมพูชาตั้งเป้าจะส่งออกไปสหภาพยุโรปโดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีประมาณ 40,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 17 ม.ค. ศกนี้

ในช่วงต้นปีนี้บังคลาเทศจะนำเข้าข้าวจากบริษัท Vinafood 2 ของเวียดนามจำนวน 250,000 ตัน โดยข้าวขาว 15% จำนวน 200,000 ตันแรก เวียดนามขายให้ในราคา 545 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF (cost, insurance and freight) ส่วนที่เหลือ 50,000 ตัน เวียดนามขายให้ในราคา 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

เมื่อ เดือน ส.ค. ปีที่แล้ว บังคลาเทศซื้อข้าวขาว 15% จากบริษัท Vinafood 2 ของเวียดนามจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 389 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะนำเข้าข้าวขาวและข้าวสาลีจำนวนรวม 1.5-1.8 ล้านตัน ไปจนถึงเดือน มิ.ย. ศกนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 500,000 ตัน เมื่อปีที่ผ่านมา โดยในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกข้าวและข้าวสาลีรวม 830,000 ตัน และกำลังรอรับมอบที่ทำเรืออีก 232,000 ตัน ทั้งนี้ในช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. ปีที่ผ่านมา บังคลาเทศนำเข้าข้าว จำนวน 400,000 ตัน และข้าวสาลีจำนวน 300,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

